

## 'จอห์น เดียร์' ประกาศร่วมมือทุกรูปแบบกับรัฐ-เอกชน เชื่อมมั่นนโยบายรัฐผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

ซีอีโอและคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มเดียร์ แอนด์คัมปะนี เดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เปิดเสวนาร่วมระหว่างภาครัฐ และตัวแทนธุรกิจเอกชนรายใหญ่ 12 กลุ่มในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ประกาศเจตนารมณ์ชัดพร้อมให้ความร่วมมือทุกรูปแบบในการสนับสนุนการยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมไร้อ้อย ให้ความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐสามารถผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอาเซียน

นายแซมมูแอล แอลแลน ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดียร์แอนด์คัมปะนี และนายมาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถแทรกเตอร์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการเฉพาะ

โดยคณะซีอีโอมีกำหนดการเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง ทิศทางและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมด้วยตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลรายใหญ่ของไทย 12 บริษัทประกอบด้วย บริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด, บริษัท คริสตอลลา จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมมีตร



เกษตร จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน), บริษัท ประจวบ อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด, บริษัท ไทยชูการ์ มิล จำกัด

กลุ่มเดียร์ แอนด์คัมปะนี ผู้นำตลาดโลกในการเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาล ภายใต้เครื่องหมายการค้า "จอห์น เดียร์" จัดงานเสวนาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารือแนวทางร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่ายคือ กลุ่มเดียร์ แอนด์คัมปะนี หน่วยงานภาครัฐ และ

กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโรงงานอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาระบบการผลิตอ้อยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเสวนาว่าด้วยแผนนโยบายด้านการบริหารจัดการภาคการเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ว่า นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และต้องการให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการในภูมิภาคอาเซียน

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

**Section:** บันเทิง/เศรษฐกิจ

**วันที่:** ศุกร์ 4 กันยายน 2558

**ปีที่:** 14

**ฉบับที่:** 4300

**หน้า:** 20(บน)

**Col.Inch:** 51.63

**Ad Value:** 46,467

**PRValue (x3):** 139,401

**คลิป:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** 'จอห์น เดียร์' ประกาศร่วมมือทุกรูปแบบกับรัฐ-เอกชนเชื่อมั่นนโยบายรัฐผลักดัน...

พร้อมระบุชัดเจนว่า หากตัวแทนกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตรายและน้ำตาลสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ รัฐบาลจะสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่เกษตรกร โดยดำเนินการในสองรูปแบบ คือ จัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้

บทสรุปในเวทีเสวนาร่วมสามฝ่ายในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการวางกรอบแนวทางการร่วมมือเพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตรายของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

นายมาร์ค วอน เพนซ์ ประธานกรรมการภาคพื้นเอเชีย แอฟริกาและยุโรป และธุรกิจรถแทรกเตอร์ กล่าวอย่างชัดเจนว่า จอห์น เดียร์" พร้อมให้ความร่วมมือทุกรูปแบบในด้านต่างๆ กับภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมรายและน้ำตาลไทยให้เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดเครื่องจักรกลเกษตรทุกรูปแบบ "จอห์น เดียร์" ยังมีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการเครื่องทุนแรงประเภทรถแทรกเตอร์เพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทยเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น